

Trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngồi tại nhà vẫn có thể nộp lệ phí trước bạ (LPTB) và thực hiện nghĩa vụ tài chính (NVTC) đất đai trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

► Nguyễn Thị Hồng Vân

Bình Thuận

người nộp thuế dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ trực tuyến



Kết quả này là nhờ thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế Bình Thuận đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến về NVTC trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng DVCQG. Trong hai tháng 6 và 7/2021, Cục Thuế đã triển khai thí điểm tại TP Phan Thiết và thị xã La Gi thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MBBank. Từ tháng 8/2021, Cục Thuế tiếp tục thí điểm ứng dụng tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng DVCQG. Đây không chỉ là một

bước cải cách đột phá nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính thuế, mà còn góp phần giúp thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Phan Thiết, việc triển khai nộp LPTB hay thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai trên Cổng DVCQG rất đơn giản. Người nộp thuế có thể thực hiện vào bất cứ thời gian nào, bất cứ ở đâu, không cần phải đến cơ quan thuế để nhận thông báo thuế và đến các ngân hàng để nộp tiền như trước đây. Khi cơ quan thuế xử lý xong hồ sơ NVTC về đất đai, thì kết quả sẽ truyền trên Cổng DVCQG. Khi đó, sẽ có tin nhắn tự động về các loại thuế, phí phải nộp đến số điện thoại của người nộp thuế và có thông tin hướng dẫn thanh toán. Người dân chỉ cần thao tác đơn giản là thực hiện thanh toán điện tử thành công.

Từ nhiều năm qua, Cục Thuế Bình Thuận luôn đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Việc triển khai nộp LPTB, thanh toán trực tuyến NVTC trên Cổng DVCQG đã góp phần hiện đại hóa công tác

quản lý thuế, thu thuế kịp thời vào NSNN, hạn chế việc thanh toán tiền mặt trong các giao dịch, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Đây cũng là chiến lược và lộ trình thực hiện điện tử hóa việc thu nộp thuế đối với người dân qua Cổng DVCQG nhằm thực hiện mô hình chính phủ điện tử trong giao dịch hành chính. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong giai đoạn thí điểm vẫn còn khá khiêm tốn, do đó Cục Thuế Bình Thuận xác định cần phải tiếp tục quyết liệt hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Thuận cho biết: “thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của thanh toán trực tuyến và tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế nắm rõ và sử dụng thành thạo... Đồng thời, cơ quan thuế ban hành các quy trình liên thông điện tử xuyên suốt các giao dịch hồ sơ từ khâu nhận hồ sơ đến trả kết quả trực tuyến, nhằm hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần; từng bước nâng cấp ứng dụng, đảm bảo thông suốt, an toàn và bảo mật trong thanh toán điện tử. Đó là tiền đề để nâng cao hiệu quả mô hình chính phủ điện tử hiện đại và hiệu quả” ■

